

4 Thái Bình

THỐNG NHẤT NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/7, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy;

Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và một số đơn vị của tỉnh.

Dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; xem xét, thông qua tờ trình quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ

1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú, huyện Tiên Hải và tờ trình quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu cảng Ba Lat tại xã Nam Phú, huyện Tiên Hải; cho ý kiến vào đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở chia tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. Tại kỳ họp, các sở, ngành sẽ giải trình một số vấn đề cử tri và đại luận quan tâm. Kỳ họp dự kiến diễn ra ngày 10/8/2020 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung kỳ họp đồng thời gợi mở một số vấn đề cần quan tâm thực hiện tốt tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để kỳ

họp diễn ra thành công, hoàn thành sớm các tờ trình, đề án chuyển đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu; lựa chọn vấn đề giải trình có trọng tâm, trọng điểm là vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc. Chủ động chuẩn bị tổ chức kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8/2020 để lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giải quyết một số nội dung quan trọng khác.

THU HIỀN

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐIỀU TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, các vụ án phức tạp, dự luận xã hội quan tâm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1593) của tỉnh họp nghe và cho ý kiến về việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ án, vụ việc dự luận quan tâm. Dự họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 1593; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo 1593.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự nghiêm minh của pháp luật. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác động viên nhân dân yên tâm thực hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19.

HỌP TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Đề thi được in sao theo đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Qua kiểm tra tại 46/63 địa phương, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi được các địa phương chuẩn bị khá tốt và chu đáo.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 trong nước hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4

nhóm: F0, F1, F2 và các nhóm khác. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp như sau: thí sinh thuộc diện F0 được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh F1 được xem xét bố trí cho các thí sinh dự thi tại khu vực cách ly hoặc dự thi tại điểm thi riêng gần khu vực cách ly; thí sinh F2 dự thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc dự thi tại điểm thi riêng phù

Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Sáng ngày 31/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới; kết quả tổ chức đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ

VI. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến Đại hội được tổ chức trong hai ngày 10 - 11/8/2020.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua luôn đồng hành và tuyên truyền kịp thời các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khối; đồng thời, mong muốn tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện các cơ quan thông

tấn, báo chí đã phát biểu chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Đại hội cũng như những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

* Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Đại hội

đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã thông tin khái quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả tổ chức đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IV. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 4 - 5/8/2020. Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cảm ơn các cơ quan

thông tấn, báo chí đã tuyên truyền kịp thời các kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí phát biểu chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Đại hội cũng như những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới.

THU THUY

Thứ bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020

XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG CHIẾN SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng và có những đóng góp quan trọng. Với phương châm chủ động, nhạy bén, thuyết phục, “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hưởng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng, toàn dân làm công tác tư tưởng”, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của tỉnh luôn xung kích, đi đầu chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nắm chắc thực tiễn, bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, tạo nên sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử về vang của ngành; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta; đồng thời củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Sắt son một niềm tin theo Đảng, tự hào với truyền thống về vang của ngành, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đức cách mạng và bản lĩnh chính trị; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; gắn bó mật thiết với nhân dân và tiếp tục rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công; năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Quỳnh Phụ thường xuyên được kiện toàn. Với phương châm “hưởng về cơ sở”, công tác tuyên giáo đã chủ động triển khai nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực. Công tác tuyên giáo đã làm tốt vai trò định hướng thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn huyện, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Với những thành tích đã đạt được, ngành Tuyên giáo huyện Quỳnh Phụ nhiều năm liên tục được xếp là một trong những đơn vị đứng đầu toàn tỉnh; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thế giới bị khủng hoảng trầm trọng, nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân giảm mạnh, trong khi đó giá xăng dầu cũng giảm mạnh đột ngột, lưỡng hàng hải Diêm Điền chưa được nạo vét gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa vào kho xăng dầu của Công ty. Từ đầu năm đến nay, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty bị suy giảm, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước của Công ty gặp nhiều khó khăn. Đến hết tháng 6/2020, sản lượng các mặt hàng xăng dầu Công ty đã xuất ra thị trường giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Tại cuộc họp, đại diện Công ty đề xuất tinh quan tâm, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho Công ty; đồng thời, cam kết từ nay đến cuối năm sẽ nộp đủ số thuế đã kê khai năm 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, mong rằng Công ty chủ động khắc phục khó khăn và sắp xếp, cân đối các nguồn lực, lên kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo số thuế đã kê khai. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát lại các cơ chế, chính sách, thủ tục, hồ sơ nhằm tháo gỡ một cách thực chất khó khăn cho Công ty, giúp Công ty thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ thuế. Đối với các đề xuất của Công ty, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí kế hoạch vốn cho dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty hoàn tất các thủ tục để thực hiện các dự án kinh doanh xăng dầu đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; trong quá trình thực hiện cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tỉnh tháo gỡ, xử lý.

Dụng bảo lưu các trích đoạn chèo truyền thống

Tối ngày 30/7, Nhà hát Chèo Thái Bình có buổi công diễn báo cáo các trích đoạn chèo truyền thống “Thị Màu lên chùa”, “Ly tưởng mẹ Mỡ”, “Vu quy” (trích trong vở “Quan âm Thị Kính”) và “Mục Liên báo hiếu” (trích trong vở “Mục Liên tống già”).

Với lối diễn chuyên nghiệp, dàn dựng công phu của các đạo diễn, diễn viên Đoàn nghệ thuật 2, Nhà hát Chèo Thái Bình, các trích đoạn chèo đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Chủ trương dựng và phục hồi lại những vở chèo cổ của Nhà hát Chèo Thái Bình nhằm bảo lưu vốn chèo cổ, đồng thời kết hợp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật diễn và hát cho lực lượng diễn viên trẻ của Nhà hát.

TƯ ANH

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, ngày 30/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

P.V

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG